



THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG

Giải cầu lông giới báo chí Thái Bình năm 2023

(Xem tin trang 4)



Các đồng chí: Phạm Đông Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đoàn.

CÁC CẤP CÔNG ĐOÀN

Hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên

Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, các cấp công đoàn trong tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó chú trọng đổi mới hoạt động công đoàn với phương châm hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên.

Hướng đến đoàn viên, người lao động

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Hưng Hà hiện có 9.545 đoàn viên, 150 công đoàn cơ sở (CĐCS). Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XIII, thời gian qua, LĐLĐ huyện chú trọng đổi mới hoạt động, tập trung huy động các nguồn lực hỗ trợ, hướng về đoàn viên, người lao động (NLĐ), triển khai đến các cấp công đoàn nhiều chương trình ý nghĩa như Tết sum vầy, tháng công nhân, tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động... Bà Đặng Thị Kim Cúc, Chủ tịch LĐLĐ huyện cho biết: Ngoài việc thường xuyên tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, NLĐ, chúng tôi đã tích cực đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho NLĐ bằng nhiều hình thức, qua đó giúp NLĐ nắm bắt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nội dung hoạt động công đoàn; định hướng kịp thời tư tưởng cho đoàn viên, NLĐ trước những vấn đề phát sinh trong dư luận xã hội, nhất là trong khối doanh nghiệp. Chỉ đạo, hướng dẫn CĐCS sử dụng các mạng xã hội như facebook, zalo... trong hoạt động công đoàn. Đổi mới nội dung, phương thức trong đào tạo cán bộ CĐCS và cấp trên cơ sở. Bên cạnh đó, chúng tôi tích cực đổi mới hình thức tổ chức các phong trào thi

đua yêu nước, xây dựng một số mô hình điểm để nhân rộng. Là CĐCS thuộc LĐLĐ huyện Hưng Hà, những năm qua, Công đoàn Xí nghiệp May Hưng Hà (Tổng công ty May 10) luôn quan tâm chăm lo đời sống cho hơn 900 đoàn viên, NLĐ. Ông Bùi Ngọc Mạnh, Chủ tịch Công đoàn Xí nghiệp cho biết: Nét nổi bật trong hoạt động công đoàn của Xí nghiệp đó là việc đổi mới các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân lao động. Ngoài việc thường xuyên đào tạo nâng cao tay nghề, nhiều cuộc thi đã được tổ chức như công nhân tay nghề giỏi, chuyên năng suất cao... Đặc biệt, cuộc thi tổ sản xuất giỏi được tổ chức thường xuyên 3 buổi/tuần, qua đó kịp thời khen thưởng các tổ đạt năng suất cao.

Gắn bó với Xí nghiệp May Hưng Hà đã gần 20 năm, chị Nghiêm Thị Mơ chia sẻ: Tham gia các cuộc thi do Xí nghiệp tổ chức, tôi thấy rất bổ ích, thiết thực. Từ đó khích lệ tinh thần thi đua sản xuất, giúp chúng tôi thêm tin yêu, gắn bó với Xí nghiệp và tổ chức công đoàn.

(Xem tiếp trang 3)

THU HOÀI



Sản xuất tại Xí nghiệp May Hưng Hà (Tổng công ty May 10).

BÁO THÁI BÌNH

Gặp mặt thông tin viên, cộng tác viên tiêu biểu

Hướng tới kỷ niệm 98 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2023), sáng ngày 17/6, Báo Thái Bình tổ chức gặp mặt thông tin viên, cộng tác viên (TTV, CTV) tiêu biểu năm 2023. Tới dự có đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Báo Thái Bình hiện có hơn 200 TTV, CTV trong và ngoài tỉnh thường xuyên cộng tác trên các lĩnh vực...

Từ tháng 7/2022 đến nay, đã có trên 1.000 tin, bài, clip truyền hình và chương trình phát thanh của CTV đăng tải trên Báo Thái Bình. Nhiều tác phẩm báo chí chất lượng của CTV đã đạt giải báo chí tỉnh, được Báo Thái Bình khen thưởng. TTV, CTV đã có đóng góp tích cực, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền của Báo Thái Bình.

Tại hội nghị, các CTV đã chia sẻ về kinh nghiệm cộng tác với Báo Thái Bình; những đổi mới của Báo Thái Bình trên báo in và báo điện tử...

Tại hội nghị, đồng chí Tổng biên tập Báo Thái Bình trân trọng ghi nhận, cảm ơn những đóng góp nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm của các TTV, CTV.

(Xem tiếp trang 4)

TU ANH

Công bố điểm chuẩn nguyện vọng 1 trúng tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024

Sáng ngày 18/6, Sở Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi, điểm chuẩn nguyện vọng 1 trúng tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2023 - 2024.



Thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023 - 2024.

Theo đó, đối với Trường THPT Chuyên Thái Bình, điểm chuẩn cao nhất thuộc về lớp chuyên Hóa 40,91 điểm, tiếp theo là Ngữ văn 40,9 điểm, Toán 38,8 điểm, Tiếng Anh 38,35 điểm, Sinh học 37,75 điểm, Vật lý 37,5 điểm, Địa lý 36,9 điểm, Tin học 35,8 điểm, Lịch sử 34,7 điểm và lớp không chuyên là 31,5 điểm.

Đối với các trường phổ thông, điểm chuẩn cao nhất thuộc về Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh với 37,8 điểm, tiếp theo là Trường THPT Nguyễn Trãi 34,9 điểm, Trường THPT Lê Quý Đôn 34,3 điểm... Một số trường có điểm chuẩn thấp hơn như: Trường THPT Phạm Quang Thắm 24,8 điểm, Trường THPT Thái Ninh 25,9 điểm, Trường THPT Đông Tiến Hải 26,2 điểm.

Như vậy, Thái Bình có 14.222 thí sinh đỗ nguyện vọng 1 vào các trường THPT công lập đại trà, còn 1.528 chỉ tiêu dành cho các thí sinh đăng ký nguyện vọng 2. Theo kế hoạch, thí sinh chưa trúng tuyển nguyện vọng 1 sẽ đăng ký xét tuyển nguyện vọng 2 từ ngày 21/6 đến 15 giờ ngày 22/6/2023. Ngày 23/6/2023 sẽ công bố điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 2.

ĐẶNG ANH

Lãi suất huy động giảm từ 0,5 - 1,5%/năm

Từ tháng 3 đến đầu tháng 5, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ba lần thực hiện điều chỉnh các mức lãi suất huy động. Theo đó, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh cũng thực hiện điều chỉnh lãi suất huy động giảm từ 0,5 - 1,5%/năm so với cuối năm 2022 ở các kỳ hạn.

Hiện lãi suất huy động VND phổ biến ở mức 0,25 - 0,5%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng, giảm 0,5%/năm so với cuối năm 2022; 3,5 - 5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 đến dưới 6 tháng và 7 - 8,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, giảm từ 1 - 1,5%/năm so với cuối năm 2022. Mặc dù lãi suất huy động giảm nhưng trong bối cảnh hiện nay gửi tiết kiệm vẫn là kênh được nhiều người lựa chọn nên nguồn vốn huy động của toàn ngành ngân hàng vẫn tăng trưởng khá. Đến hết tháng 6/2023, tổng nguồn vốn huy động toàn địa bàn ước đạt 113.970 tỷ đồng, tăng 9% so với thời điểm 31/12/2022, trong đó tiền gửi của tổ chức kinh tế chiếm 6% và tiền gửi của dân cư chiếm 94% tổng nguồn vốn huy động.

MINH HƯƠNG

Chủ động các điều kiện cho sản xuất vụ mùa

(Xem trang 2)



Huyện Tiên Hải quán triệt phương châm "thu hoạch đến đâu làm đất đến đó" để chủ động cho sản xuất vụ mùa.